

Số: 759/TTr-STC

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### **Đề nghị ban hành chính sách tạm thời về chế độ đặc thù phòng chống dịch Covid-19**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

#### **I. Sự cần thiết phải ban hành**

Căn cứ quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Về các chế độ, quản lý, kinh phí đối với người bị cách ly y tế, Thông tư 32/2012 của Bộ Tài chính quy định khá đầy đủ. Tuy nhiên đối với chi phí tiền ăn do người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tự chi trả. Trường hợp người bị cách ly là người thuộc hộ nghèo theo quy định thì được hỗ trợ tiền ăn theo mức 40.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly. Hiện nay, tại các khu cách ly thuộc bộ quốc phòng được đảm bảo tiền ăn 57.000 đồng/ngày, nguồn kinh phí do Quân đội bảo đảm. Các khu cách ly tập trung không thuộc Bộ Quốc phòng chưa có quy định hỗ trợ tiền ăn.

Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch: Thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch và Điều 3 Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTĐ ngày 26/02/2014 của Liên bộ Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại các cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2193/UBND-GD ngày 19/3/2020 trong đó UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách cho công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu suy giảm khi tiếp tục lan rộng tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam các ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng, số lượng người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài và kiều bào trở về nước với số lượng ngày càng đông, trong

đó có địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để thực hiện tốt công tác cách ly, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt đối với người phải thực hiện các ly tập trung theo quy định; để kịp thời động viên cán bộ y tế, người lao động, công tác viên tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch và kịp thời trang bị cơ sở vật chất phòng chống dịch Covid-19 thì việc ban hành chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ công tác phòng, chống dịch là cần thiết.

## **II. Căn cứ đề nghị chính sách**

- Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông báo Kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 tại số công văn 102/TT-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

- Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại công văn 828/BYT-KHTC ngày 21/02/2020 trình Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona; Bộ Tài chính đã có công văn số 2453/BTC-HCSN ngày 05/3/2020 đề nghị với Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19;

- Căn cứ thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng, chống dịch covid-19; Trong đó Thủ tướng đồng ý với Bộ Y tế về thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch bằng phương thức chỉ định thầu theo giá thị trường. Lập tổ công tác mua sắm để xác định giá thị trường, bảo đảm công khai minh bạch.

Mặc dù cho đến nay Thủ tướng Chính phủ chưa có quyết định về chính sách mới cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2193/UBND-GD ngày 19/3/2020, trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Công văn 696/SYT-KHTC ngày 23/3/2020 về việc tham mưu chính sách an sinh xã hội và cơ chế tài chính cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách tạm thời phòng chống dịch bệnh Covid-19 áp dụng chung cho đối tượng là người nước ngoài và người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

## **III. Chính sách cụ thể như sau:**

a) Về chính sách hỗ trợ tiền ăn

- Đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung: 57.000 đồng/người/ngày (theo mức tiền ăn cơ bản của bộ binh)

- Đối với người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ: 57.000 đồng/người/phiên trực (tăng 42.000 đồng/người/phiên trực so với mức quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg).

b) Về chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch Covid-19

- Phụ cấp chống dịch ngày thường: 200.000 đồng/người/ngày (tăng 50.000 đồng/người/ngày so với quy định). Vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức quy định trên, vào ngày lễ, Tết bằng 1,8 lần mức quy định trên. Trong đó đối tượng được áp dụng gồm:

+ Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch.

+ Người trực tiếp tham gia khám, chuẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh.

+ Cán bộ y tế phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Người trực tiếp phục vụ, chăm sóc người bệnh, vận chuyển bệnh phẩm, quản lý tử thi người bệnh; lái xe, bộ phận thu viện phí, bảo vệ, bộ phận được làm nhiệm vụ thu vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, bộ phận khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; phòng vật tư y tế thực hiện vệ sinh trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm điện; cán bộ phòng công nghệ thông tin trực chống dịch.

+ Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại các cơ sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả cách ly tại nhà, tại nơi cư trú).

+ Người phục vụ người bị cách ly y tế tại các cơ sở cách ly không phải là chuyên môn y tế (phục vụ, nấu ăn, bảo vệ, lái xe, tiếp đón, phân loại các đối tượng bị cách ly, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo y tế...).

+ Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly.

+ Người thu gom, vận chuyển rác thải y tế, xử lý môi trường tại khu vực cách ly y tế.

+ Người tiếp nhận, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các phòng xét nghiệm.

+ Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

Thời gian hưởng phụ cấp chống dịch được tính từ thời điểm tiếp nhận ca nghi mắc cần chẩn đoán, sàng lọc đầu tiên đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

c. Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường: 130.000 đồng/người/ngày (tăng 30.000 đồng/người/ngày so với quy định). Vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức quy định trên, vào ngày lễ, Tết bằng 1,8 lần mức quy định trên.

d. Công tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch được hưởng mức bồi dưỡng như sau:

+ Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch quy định điểm a khoản 1, Điều 3, Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg (tăng 30.000 đồng/người/ngày so với quy định).

+ Mức 80.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập (tăng 20.000 đồng/người/ngày so với quy định).

e) Đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết như: nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho đối tượng trong những ngày cách ly y tế và đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ sở cách ly tập trung.

f) Về cơ chế mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống, dịch thực hiện bằng phương thức chỉ định thầu rút gọn và giá gói thầu theo giá thị trường. Về việc xác định giá thị trường kính đề nghị cho phép thành lập Tổ công tác do Sở Y tế chủ trì, có sự tham gia của các cơ quan ban ngành như UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, để xác định giá thị trường tại thời điểm mua hàng hóa, để công tác mua sắm được kịp thời (*căn cứ Thông báo 102/TT-VPCP*).

Khi Trung ương có quy định cụ thể về chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 thì thực hiện theo quy định của Trung ương

### **III. Nguồn kinh phí thực hiện**

- Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
- Các nguồn hợp pháp khác

Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Sở Y tế (phối hợp)
- Lưu: VT, HCSN- Dng(5).

*lun*

**GIÁM ĐỐC**

